



ประเมินผลโรงงานอุตสาหกรรม



กระทู้ >> ร่วมด้วยช่วยใจแห่งชาติ

หมวด

- กระทู้ (52)
- ฟังด้วยภาพ (5)
- ร่วมด้วยช่วยใจข่าว (21)
- ร่วมด้วยช่วยฟื้นคลอง (8)

ประเมินคลองอุตะเกาครั้งแรก พบโรงงานที่ต้องปรับปรุงเกือบ 100%

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าดำเนินการติดตามและประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตะเกา ครั้งที่ 1 ตามโครงการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เมื่อเดือนมกราคม 2547 นั้น พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตะเกาส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเกือบ 100%

ในการติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตะเกาในครั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงงานตั้งอยู่/ผู้แทนภาคประชาชน/สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตะเกา จำนวน 38 โรง โดยการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆตลอดจนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมว่าได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 38 แห่ง ของกรมควบคุมมลพิษ ตามโครงการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม เมื่อเดือนมกราคม 2547 พบว่าโรงงานที่ระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานมี 21 โรงงาน และโรงงานที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานจำนวน 17 โรงงาน ในจำนวนโรงงานที่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงานพบว่าคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 11 โรงงาน อีก 10 โรงงานไม่ผ่านเกณฑ์

ในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอื่นๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าตรวจสอบทั้งหมดนั้น พบว่ามีถึง 37 โรงงานที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตนำปฏิภูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน อีก 11 โรงงานไม่สามารถแสดงใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มี 6 โรงงานที่ไม่มีใบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง มี 2 โรงงาน ที่ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายหรือหมดอายุ และอีก 2 โรงงาน ที่ไม่มีเอกสารควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ

จากการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 38 โรงงาน ในลุ่มน้ำคลองอุตะเกา สรุปได้ว่ามีเพียง 1 โรงงานเท่านั้น ที่จัดอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ตามข้อบังคับของกฎหมาย ส่วนอีก 37 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด โดยกรมควบคุมมลพิษได้สรุปว่าลุ่มน้ำคลองอุตะเกา เมื่อเปรียบเทียบกับเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้งกับลุ่มน้ำอื่นๆที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาพบว่าลุ่มน้ำคลองอุตะเกา จัดเป็นลุ่มน้ำที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในระยะยาวที่สุด

โดย (ip:203...31) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2547 22:06:46 น.

[print friendly version](#)

จำนวนคนดู **2580** ครั้ง

แสดงความคิดเห็น



กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก

กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก

ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ !

username

อี-เมล

password

ข้อความ :: !

B *I* U

รูปภาพ : ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

[Options](#) ▾

บ็อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

Member username password remember me Sign In [สมัครสมาชิก](#) 

Web Statistics : online **0** member(s) of 13 user(s) from all 203 member(s).

User count is **7385619** person(s) and **22036907** hit(s) since Apr,27 2004 , current hit **1** time(s).



Copyright ©2004-2016 **Khlong-U-Taphao.Com**. All Rights Reserved.

เลขที่ 859/71 ม.ปริญญาม.1 ต.ควนลิ่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082

ได้รับการสนับสนุนจาก



The Coca-Cola
Foundation



แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



ภาพ



มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
(มสช.)